

Số: 695/BC-PGDĐT

Phú Lộc, ngày 08 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Về việc trả lời phản ánh kiến nghị từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh đối với Trường THCS Lộc An

Thực hiện công văn số 4311/UBND-VX ngày 05 tháng 10 năm 2021 của UBND huyện Phú Lộc về việc trả lời phản ánh kiến nghị từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc đã thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh theo Quyết định số 89/QĐ-PGDĐT ngày 06/10/2021. Qua kiểm tra, xác minh và làm việc trực tiếp tại Trường THCS Lộc An về các nội dung phản ánh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc báo cáo kết quả như sau:

Trước hết, xin cảm ơn quý vị phụ huynh Trường THCS Lộc An đã phản ánh những nội dung trên để UBND huyện, Phòng GD&ĐT, Trường THCS Lộc An được biết để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, Phòng GD&ĐT báo cáo cụ thể từng nội dung:

1. Nội dung 1: Nhà trường đã xây mới nhà vệ sinh cả năm nay nhưng Hiệu trưởng đóng cửa không cho học sinh sử dụng.

- Kết quả kiểm tra, xác minh:

Nội dung phản ánh trên của phụ huynh học sinh là đúng sự thật.

Từ đầu năm học đến nay nhà trường chưa tổ chức cho học sinh sử dụng nhà vệ sinh mới xây mới (và đóng cửa) mà chỉ cho phép học sinh sử dụng nhà vệ sinh cũ ở cạnh bên nhà vệ sinh mới với lý do nhà vệ sinh mới xây dựng xong nhưng chưa hoàn thành hệ thống điện, thời điểm trong hè và đầu năm học trường được UBND xã Lộc An trưng dụng làm khu cách ly tập trung nên khi bàn giao lại cho trường thì hệ thống nhà vệ sinh đã chiến, hệ thống nước được đấu nối với nhà vệ sinh mới xây dựng nên đầu năm học này nhà trường chưa kịp tháo dỡ và khắc phục để đưa vào sử dụng nhà vệ sinh mới.

- Giải pháp khắc phục của nhà trường và kiến nghị:

Đề nghị nhà trường tổ chức vệ sinh lại nhà vệ sinh mới, khắc phục sửa chữa các thiết bị hỏng (nếu có) và đưa vào sử dụng.

Đến thời điểm ngày 07/10/2021 nhà trường đã khắc phục và đưa vào sử dụng nhà vệ sinh mới xây cho học sinh.

2. Nội dung 2:

2.1. Hiệu trưởng cấm học sinh đi cổng chính, chỉ cho đi cửa phụ rộng chỉ hơn một mét

- Kết quả kiểm tra, xác minh:

Nội dung phản ảnh trên của Phụ huynh học sinh là đúng sự thật.

Từ đầu năm học 2020-2021 đến nay nhà trường có cấm học sinh không đi cổng chính của nhà trường và chỉ tổ chức cho học sinh đi cổng phụ (độ rộng 1,5m, mặt đường ngoài cổng phụ được đúc bê tông rộng 5m). Nội dung thông báo cấm học sinh đi cổng chính được hiệu trưởng thông báo cho giáo viên tại phiên họp hội đồng của nhà trường và giao trách nhiệm cho giáo viên Tổng phụ trách Đội thông báo đến toàn thể học sinh nhà trường (không có văn bản, chỉ thông báo miệng) với lý do để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh khi đến và về do cổng chính đầu nối trực tiếp với Quốc lộ 1A.

- Giải pháp khắc phục của nhà trường, kiến nghị:

Đề nghị nhà trường tổ chức cho học sinh đến và ra về khi tan học trên cả hai cổng chính và phụ, tùy vào việc thuận tiện tham gia giao thông của phụ huynh và học sinh.

Từ chiều ngày 07/10/2021 nhà trường đã thông báo cho học sinh đến và ra về khi tan học trên cả hai cổng chính và phụ của trường nhưng phải đảm bảo an toàn giao thông.

2.2. Cảnh con đường tại cổng phụ có hộ gia đình F2 đang cách ly tại nhà cho nên sẽ rất nguy hiểm trong công tác phòng dịch.

- Kết quả kiểm tra, xác minh:

Nội dung phản ảnh cảnh con đường của cổng phụ có hộ gia đình đang cách ly F2 là đúng sự thật.

- Giải pháp khắc phục của nhà trường, kiến nghị:

Khi phát hiện được trên cảnh con đường cạnh này (phía bên kia đường) có gia đình F2 đang cách ly tại nhà (cổng đóng có dán giấy thông báo màu đỏ tại cổng nhà) nên nhà trường đã đóng cửa cổng phụ và không cho học sinh đi cổng này (ngày 26/8/2021: học sinh tựu trường). Sau đó thời gian thời gian từ ngày 27-31/8/2021 thì học sinh chưa đến trường (theo Công văn số 2168/SGD&ĐT-VP ngày 21/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị năm học mới 2021 – 2022). Thời gian cách ly của hộ gia đình trên hoàn thành vào ngày 02/9/2021, sau thời gian trên nhà trường đã mở cửa cổng phụ để học sinh ra, vào trường.

Đề nghị nhà trường tăng cường phân công, bố trí cán bộ giáo viên trực tại cổng trường trước và sau khi học sinh ra về, cũng như hướng dẫn phụ huynh đưa đón học sinh đảm bảo thực hiện tốt công tác an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch bệnh; đề nghị nhà trường có kế hoạch mở rộng cổng phụ để thuận tiện cho việc ra vào của học sinh.

3. Nội dung 3: Về việc biên chế lớp lộn xộn, không khoa học, thiếu kiến thức sư phạm; lớp 6/6 (năm học trước) là lớp yếu nhất trường, thậm chí có cháu không biết viết.

- Kết quả kiểm tra, xác minh:

Đầu năm học 2021-2022 tổng số học sinh toàn trường là 731 học sinh/21 lớp, tỷ lệ: 35 học sinh/lớp.

Sau khi học 1 tuần (tuần 1) nhà trường tổ chức biên chế lại còn 20 lớp (do số lượng học sinh/lớp thấp, giảm 01 lớp, khối 7 từ 6 lớp còn 5 lớp. (thời điểm đang học online và truyền hình TRT)

Từ ngày 27/9/2021 khi học sinh trở lại học bình thường (học trực tiếp tại trường) nhà trường đã tổ chức biên chế lại lớp theo như đầu năm học là 21 lớp. Lý do: Điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự đảm bảo cho việc tăng thêm 01 lớp và nhằm nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.

Nhà trường đã tổ chức phiên chế bố trí các lớp học đảm bảo đúng theo quy chế và theo Điều lệ trường học tại Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Quyết định số 1558/QĐ- UBND ngày 18/5/2021 của UBND huyện Phú Lộc về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022; Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND huyện Phú Lộc về việc Phân hạng trường và phân bổ số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022.

Về việc lớp 6/6 (năm học trước nay là lớp 7/6) là lớp yếu nhất trường, thậm chí có cháu không biết viết: là chưa đúng sự thật.

Nhà trường không tổ chức lớp chọn mà chỉ chọn ngẫu nhiên số học sinh vào các lớp khối 6 khi tuyển sinh đầu cấp và kết quả học lực, hạnh kiểm các lớp của khối 6 năm học 2020-2021 thì lớp nào cũng có học sinh Giỏi, Khá. (Trong lớp 6/6 có 01 học sinh khuyết tật học hòa nhập); Lớp 7/6 của trường năm học 2021-2022 có cả học sinh Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu chứ không như phản ánh lớp này toàn học sinh yếu.

- Giải pháp khắc phục của nhà trường, kiến nghị:

Đề nghị nhà trường tổ chức rút kinh nghiệm về việc biên chế lớp của năm học 2021-2022. Khi tổ chức biên chế phải thống nhất từ đầu năm học tránh việc biên chế nhiều lần (3 lần) gây ảnh hưởng, xáo trộn các lớp học, khó khăn cho việc học tập của học sinh, theo dõi của phụ huynh, tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học của nhà trường, của tổ chuyên môn và của giáo viên.

4. Nội dung 4: Về việc nhà trường chặn nước các hộ dân ở cạnh trường làm ứ nước ở khu dân cư nhưng hiệu trưởng không hợp tác.

Theo báo cáo của nhà trường thì thời gian qua không có hộ dân nào phản ánh “việc nhà trường chặn nước các hộ dân ở cạnh trường làm ứ khu dân cư nhưng hiệu trưởng không hợp tác”.

Hiện tại, nhà trường không chặn dòng nước của các hộ dân xung quanh trường vì nền đất của nhà trường hiện nay thấp hơn so với các hộ dân lân cận, nếu mưa nhiều thì nhà trường mới là nơi bị ngập úng đầu tiên.

Trên đây là báo cáo kiểm tra, xác minh của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc.

Kính báo cáo đề quý cấp được rõ và trả lời trên hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (báo cáo);
- Trường THCS Lộc An;
- TP và các PTP;
- Lưu: VT, THCS.

TRƯỞNG PHÒNG

Cái Thị Cẩm Hương